

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 842

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียนด้านสาธารณูปโภค

วันที่: จันทร์ 1 เมษายน 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7398

หน้า: 1 (บนซ้าย), 9

Col.Inch: 44.25

Ad Value: 37,258.50

PRValue (x3): 111,775.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สุทธิญาชี TRUE ฟ้องพิรณรองไม่ปกติ เป็นข้อพิพาททางปกครองควรฟ้องหน่วยงาน



สุทธิญาชี TRUE ฟ้องพิรณรองไม่ปกติ ● เป็นข้อพิพาททางปกครองควรฟ้องหน่วยงาน

สุทธิญาชี ธรณี TRUE ฟ้อง “พิรณรอง” ต่อศาลอาญา ไม่เป็นไปตามกระบวนการหลักนิติธรรม เหตุเป็นข้อพิพาททางปกครองควรฟ้องหน่วยงานที่ออกคำสั่งต่อศาลปกครอง มีใช้ตัวบุคคล แจ้งผู้บริการตรวจสอบทรู อดี ยัดเยียดโฆษณาเอาเปรียบผู้บริโภค หนั้นกระทบการทํางานกสทช.

นางสาวสุทธิญาชี กลางณรงค์ ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาผู้บริโภค โพสต์เฟซบุ๊ก Supinya Klangnarong ระบุว่า ได้ตั้งข้อสังเกตกรณีที่บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด เป็นใจทัก ยื่นฟ้อง นางสาวพิรณรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการโทรทัศน์ ฐานเป็นเจ้าของงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

จากการที่ ศ.กิตติคุณ พิรณรอง ในฐานะคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกิจการโทรทัศน์ และอนุกรรมการฯ ลงมติให้สำนักงาน กสทช. ออกคำสั่งทางปกครองแจ้งไปยังผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวน 127 ราย ในเชิงเสนอแนะให้ตรวจสอบ กรณีแพลตฟอร์มออนไลน์ของทรูบีนอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box) และแอปพลิเคชัน True ID มีโฆษณา ซึ่งขัดกติกา กสทช. ที่อนุญาตให้ออกอากาศบนโครงข่ายทีวีดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต ซึ่งปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมระบบ OTT (Over-the-top) ที่เป็นคอนเทนต์ประเภทสตรีมมิ่ง รวมถึงมีประเด็นสำคัญคือ การนำช่องฟรีทีวีไปออกตามกติกา Must carry คือต้องออกแบบทั้งหมดไม่ตัดแปลงหรือที่เรียกว่า (pass through) ดังนั้นจะมีการแทรกโฆษณาไม่ได้

สำหรับที่มาของคำสั่งทางปกครองดังกล่าว เนื่องจาก กสทช. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าบริการทรูไอดี (TrueID) ซึ่งเป็น Streaming

Platform ของบริษัท ทรู ดิจิทัล ภายใต้กลุ่ม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ว่าได้สมัครใช้แพ็คเกจทรูไอดี พลัส (TrueID+) ตามค่าโฆษณาว่าสามารถรับชมคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอออนไลน์มากกว่า 2,000 รายการ ซึ่งรวมถึงภาพยนตร์และซีรีส์ดัง โดยไม่มีโฆษณาอื่น ซึ่งเมื่อให้บริการจริงซีรีส์หลายเรื่อง รวมถึงการดูฟรีทีวีดิจิทัล จะมีโฆษณาคั่นเป็นระยะเหมือนถูกยัดเยียดโฆษณาเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค เพราะทั้งที่จ่ายเงินเพิ่มค่าสมาชิก แต่กลับถูกบังคับดูโฆษณา เมื่อผู้บริโภคสอบถามกลับไปทางผู้ให้บริการ ก็ได้รับคำตอบว่า ไม่สามารถนำโฆษณาออกได้

ขณะเดียวกันยังได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการที่ทรู ดิจิทัล ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม TRUE เลือกฟ้องกรณีนี้เป็นคดีอาญา เรียกว่าไม่เป็นไปตามกระบวนการหลักนิติธรรม (Rule of Law) เนื่องจากที่ผ่านมาข้อพิพาทลักษณะนี้ จะมีการฟ้องร้องกันที่ศาลปกครองก่อน และเมื่อในอดีตเคยมีเอกชนมาฟ้องคดีอาญา กสทช.บางคนแบบนี้เหมือนกัน (เช่นคดีชุนานาทีวี) แต่สุดท้ายก็ถอนฟ้องไป เพราะเรื่องราวข้อพิพาทคลี่คลายในชั้นศาลปกครองได้แล้ว ซึ่งตามกระบวนการปกติทั่วไปคือ ถ้าเอกชนรายใดได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวของสำนักงาน กสทช. ก็

จะดำเนินการในแนวทาง ดังนี้ 1.ยื่นอุทธรณ์ต่อ สำนักงาน กสทช. / คณะกรรมการ กสทช.

2. ฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่ง หรือ

3. ควณมาเจรจากับ กสทช.ให้เข้าใจตรงกัน

บนฐานความเป็นธรรมในการแข่งขัน และคุ้มครองผู้บริโภค จึงมองว่าการข้ามไปฟ้องที่ศาลอาญาอาจเข้าข่ายทำให้กระทบการทํางานของ กสทช.ที่มีคดีความยากลำบากมากขึ้น ในกรณีถ้าจะฟ้องก็ควรไปฟ้องที่ศาลปกครองก่อนตามกระบวนการกฎหมายปกติ

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2567 ที่

ผ่านมา นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม พร้อมด้วยนางสาวพุลศิริ นิลกิจศรานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคม รับมอบเงินประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz ช่วงความถี่ย่าน 905-915 MHz คู่กับ 950-960 MHz งวดที่ 9 จากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) จำนวน 8,163,886,000 บาท มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล สำหรับเงินประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 900 MHz งวดที่ 1-8 TUC ได้ชำระมาก่อนหน้านี้จำนวน 65,311,088,000 บาท สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งให้กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว ■

ADVANC เล็ง Q1 กำไร 7 พันล. ลดต้นทุนอียิปต์ 19%

#ADVANC #ทินฮุ้น - ADVANC จับตามผลงานไตรมาสแรก คาดการณ์กำไรกว่า 7 พันล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อน หนุนจากการแข่งขันที่ลดลง มูลค่าใช้จ่ายดีขึ้น และรับรู้ขาดทุน 3BB ลดลง ต้นอียิปต์เติบโต 19% → → → **อ่านหน้า 8**



➔ ADVANC (ต่อจากหน้า 1)

พร้อมประเมินราคาเป้าหมายอยู่ที่ 260 บาทต่อหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุถึง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ว่า คาดกำไรปกติ ไตรมาส 1/2567 จะอยู่ที่ 7.61 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสก่อน ซึ่งดีกว่าคาดเดิมเล็กน้อย โดยมีปัจจัยหนุนจากการแข่งขันที่ลดลง การคุมค่าใช้จ่ายดีขึ้น และขาดทุน 3BB ลดลง หนุน EBITDA งวดไตรมาส 1/2567 เติบโต 19% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเติบโต 10% จากไตรมาสก่อน ดีกว่าเป้าหมายบริษัท

● ปันผลเด่นเป้า 260 บาท

ฝ่ายวิจัยยังคงกำไรปกติทั้งปี 2567 อยู่ที่ 2.95 หมื่นล้านบาท ปรับขึ้น 4% โดยที่ Upside ต่อประมาณการกำไรจะอยู่ที่การคุม SG&A/Sale ในช่วงที่เหลือและความคืบหน้าประมูลคลื่นของ กสทช. ในขณะที่ยังมี Laggard แถมจ่ายปันผลสม่ำเสมอ 4% ต่อปี จึงคงแนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายที่ 260 บาท ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ADVANC จะมีกำไรสุทธิไตรมาส 1/2567 ที่ 7.10 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเดียวกันปีก่อนและเพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาสก่อน ส่วนกำไรหลักอยู่ที่ 7.23 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสก่อน ซึ่งกำไรที่เติบโต มาจากการกำหนดราคาแพ็คเกจส่วนใหญ่ได้สมเหตุผลผลมากขึ้น (ARPU สูงขึ้น ทั้งธุรกิจมือถือ และ FBB) และการบริหารต้นทุนได้ดี โดยแนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายที่ 260 บาท

ทั้งนี้ไม่เมินตัมจะได้แรงส่งจากแนวโน้มขาขึ้นโดย ARPU ที่เพิ่มขึ้นทั้งธุรกิจมือถือ และ FBB

● การแข่งขันลดลงหนุน

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แนะนำ "ซื้อ" หุ้น ADVANC ให้ราคาเป้าหมายที่ 259 บาท โดยประเมินกำไรปกติไตรมาส 1/2567 ที่ 6.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ลดลง 2% จากไตรมาสก่อน เติบโตได้จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการแข่งขันลดลงหนุน ARPU ส่วนกำไรที่ลดลง จากผลประกอบการ 3BB และต้นทุนดอกเบี้ยในการทำตลาด

โดยราคาหุ้นเคลื่อนไหวใกล้เคียงตลาดในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาหลังไม่มี Catalyst ใหม่ อย่างไรก็ตาม ประเมินหุ้นยังสามารถ Outperform ต่อได้จากภาพระยะยาวการแข่งขันที่ลดลงและการใช้งาน 5G มากขึ้นหนุน ARPU ทำให้กำไรกลับมาเติบโตต่อเนื่อง

ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน) คาดกำไรสุทธิของ ADVANC ไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ 7.37 พันล้านบาท หากไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว จะมีกำไรปกติที่ 7.21 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสก่อน ซึ่งคิดเป็น 21.7% ของประมาณการกำไรปกติทั้งปี 2567 ของฝ่ายวิจัย

โดยยังคงแนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายที่ 248.93 บาท โดยมองการฟื้นตัวของค่าบริการโทรศัพท์มือถือ และ FBB ที่รวดเร็วขึ้น, ประโยชน์ด้านการลดต้นทุนที่ดีขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ TTTBB และ การใช้ผลขาดทุนทางภาษียกมาอย่างมีประสิทธิภาพ